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 Stúdentaráðsfundur  

Dags. fundar Tími Staður Nr. fundar 

26.02.20 17:00 Lögberg stofa 102 11 
Fundarboðandi  Fundarritari Dags. rituð 

Jóna Þórey Pétursdóttir  Helga Lind Mar 26.02.20 

Fundaraðilar mættir 
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Félagsvísindasvið: 

Róbert Ingi Ragnarsson (RIR) (R) 

Ingveldur Anna Sigurðardóttir (IAS) (V) 

Lilja Guðmundsdóttir (LG) (R) 

Adda Malín Vilhjálmsdóttir (AMV) (V) 

Tinna Líf Jörgensdóttir (TLJ) (R) 

Bergþóra Ingþórsdóttir (BI) (V) fyrir Úlfur Traustason (ÚT) (V) 

Viktor Örn Ásgeirsson (VÖÁ) (R) 

 

Heilbrigðisvísindasvið: 

Azra Crnac (AC) (V) 

Eyrún Baldursdóttir (EB) (R) 

Freydís Þóra Þorsteinsdóttir (FÞÞ) (R) 

Ragna Kristín Guðbrandsdóttir (RKG) (V) 

Vigdís Ólafsdóttir (VÓ) (R) 

 

Hugvísindasvið: 

Eva Ragnarsdóttir Kamban (ERK) (R) 

Derek Terell Allen (DTA) (V) 

Ragnhildur Þrastardóttir (RÞ) (R) 

Snorri Björn Magnússon (SBM) (R) fyrir Þórdís Dröfn Andrésdótir (ÞDA) (R) 

Þórhildur Elísabet Þórsdóttir (ÞEÞ) (R) 

 

Menntavísindasvið: 

Sigurður Vopni Vatnsdal (SVV) (R) 

Kolbrún Lára Kjartansdóttir (KLK) (V) 

 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Aðalbjörg Egilsdóttir (AE) (R) 

Ásmundur Jóhannsson (ÁJ) (R) 

Jessý Rún Jónsdóttir (JRJ) (R) 

 

 

 

 

Aðrir (án atkvæðisréttar): 

Jóna Þórey Pétursdóttir, forseti Stúdentaráðs (JÞP) 

Benedikt Traustason, varaforseti Stúdentaráðs (BT) 
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Helga Lind Mar, framkvæmdastýra Stúdentaráðs  (HLM) 
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Fundarmenn fjarverandi og án varamanns: 

Félagsvísindasvið: 

 

Heilbrigðisvísindasvið: 

 

 

Hugvísindasvið: 

 

Menntavísindasvið: 

Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir (AÓS) (R) 

Björnfríður S Björnsdóttir (BSB) (V) 

Hrannar Rafn Jónasson (HRJ) (R) 

 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Guðrún Karitas Blomsterberg (GKB) (V) 

Einar Halldórsson (EH) (V) 

 

 

Fundardagskrá 

Stúdentaráðsfundur 9. mars HT101 kl. 17:00 

 

1. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05 

2. Tilkynningar og mál á döfinni 17:05-17:15 

3. Lagabreytingar (atkvæðagreiðsla) 17:15-18:00 

4. Hlé 18:00-18:15 

5. Lagabreytingar (atkvæðagreiðsla)  18:15-19:00 

 

 

 

 

 

 

1. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05 

- Einróma samþykkt 

- AE með klappþema 
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Tillaga frá Jónu Þórey vegna ólöglegar fundar. 

- GReuða um 

- Einróma samþykkt. 

- einróma samþykkt fyrirkomulag. 

- Hrannar Rafn fer. 

 

2. Tilkynningar frá Jónu 

a. LÍS 

i. Nýjir fulltrúar frá SHÍ 

b. Fundur með Lilju 

i. Mun ekki hækka svona 20-21 

ii. Óformlegur starfshópur til að fara yfir Norðurlandasamanburð 

c. Háskólaráð tók ekki fyrir bílastæðamál 

3. Lagabreytingar 

a. Hallgerður gerir grein fyrir breytingatillögum frá lagabreytinganefnd. 

 

Ási: Leggur til að það verði síðustu ár -  

KL: Finnst fínt að tala um fimm ár. til að fá viðeigandi ár 

HLM:  

AE:  

JÞ: Leggur til síðustu breytingar. 

KL:  

Valur: Er smá vandasamt, þyrftum við ekki að segja að þú ert búin að fá þetta greint frá 

öðrum aðila.  

Benni: Tilgangurinn með þessum sjóði er að hjálpa þeim sem geta ekki greitt fyrir ða geta 

gert það. 

 

Tillaga umað opna fyrir almennar umræður: 

- Samþykkt einróma 

 

Egill Örn:  
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Valur: Þarf að þrengja til að það sé ekki þörf á að skila innihaldi greiningar 

 

Tinna Líf:  Hvað með er foreldrar hafa verið að borga? 

 

Aðalbjörg:  

 

Ekki skal styrkja hlutinn: 

- Valur: Gott að hafa það þannig að það sé þá alltaf bara afgangspeningar sem færu til 

Vöku og Röskvu 

 

Tillögur frá Jónu Þórey 

 

 

Egill Örn: Sammála þessu með ferðastyrkina. Gott að hafa þett aí lögunum. 

 

 

 

Fundarhlé? 

- Einróma samþykkt 

- 18:02 komum til baka 

 

Komin til baka úr fundarhléi 18:02 

 

Valur: Hvað er mikið af pening? ca. 9 milljónir 

 

AE: Klárast oftast ekki? 

 Jóna: Jú klárast; meta þegar það  

 

 

Valur: Eru búin að vera í stúdentaráði í eitt tímabil og ættum að vera búin að átta okkur á 

því að það væri mikilvægara að vinna saman heldur en að vera með low blow komment. 
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18:23 fundi lokið 


